



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 15 มูลค่าข่าว 117,249.-

ตำรวจเอาใจใส่

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ ญาติคนที่ท้องแก่ใกล้คลอด โพสต์ข้อความชื่นชมตำรวจจราจรที่ช่วยนำส่ง รพ.ทันเวลาและผู้ปกครอง มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ขอบคุณตำรวจที่เข้าสอนวินัยจราจร

เรื่องแรก มีผู้โพสต์ข้อความ “น้องสาวน้ำเดินกำลังจะคลอดแล้ว โชคดีได้ตำรวจนำทาง” เป็นคลิปเหตุการณ์ น.ส.จุไรรัตน์ เกษเงิน ท้องแก่ใกล้คลอด ทางสามีและพี่สาวพาขึ้นรถยนต์จากประชาอุทิศ จะพาผู้ป่วยไปส่งที่ รพ.ยันฮี ใช้เส้นทางขึ้นทางด่วนสุขสวัสดิ์

ที่สาวคนป่วยประสานขอความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเส้นทางกับ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ตำรวจจราจรได้จัดชุดเฉพาะกิจตำรวจจราจรร่วมกับการทางพิเศษฯ ซี่รถจักรยานยนต์นับ 10 คันเร่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางมาลงด่วนสิรินธร นำตัวคนที่ป่วยท้องแก่ส่งถึง รพ.ยันฮี

เด็กคลอดปลอดภัย

คนที่โพสต์ว่า คุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่า 5 นาที จะคลอดบนรถ และถ้าช้ากว่านั้นอีกมดลูกบีบตัวจนแตก อาจเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลย เพราะหัวเด็กออกมาแล้ว

บอกว่า “นาที่เป็นนาที่ตายอาจจะเสียน้องสาวกับหลานชายไป จะไม่ลืมผู้มีพระคุณในวันนี้”

มีคนแชร์คลิปออกมาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมการทำหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ที่ช่วยเหลือได้ทันเวลา และให้กำลังใจผู้ที่เป็นแม่และหนูน้อยผู้โชคดีได้คลอดที่ รพ.ปลอดภัย

pluengpayak@thairath.co.th



เรื่องที่ 2 ผู้ปกครอง โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขียนมาขอบคุณตำรวจจราจรและโรงเรียนที่สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

บอกว่าวันปฐมนิเทศนักเรียน วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา นาย นพพล กองศิลป์ ผอ.มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เชิญ พล.ต.ต. นิธิธร จินตananท์ ผบ.ก.จร. เปิดโครงการนำร่องสร้างเสริมวินัยจราจร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. มีตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ภายใต้การดูแลของ พล.ต.ต.นิธิธร พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.6 บก.จร. ร.ต.อ.พิเชษฐ วิเศษโชค ค.ต.ฤทธิรงค์ มุกดา ค.ต.มานะ จอกโลกสูง ส.ต.ท.อนุวัฒน์ กุณามา ให้ความรู้หัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 480 คน

ถือเป็นเรื่องที่ดี

ทำให้เด็กมีความเข้าใจกฎหมายจราจรและฝึกให้เด็กรู้จักใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องนอกเหนือจากตำรวจที่ผู้ปกครองไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ยิ่งได้ตำรวจที่เชี่ยวชาญเสียสละเวลามาสอนเด็กๆด้วยตัวเอง

จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเด็กๆ.

“เพลิงพยัคฆ์”